

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ เพื่อดำเนินการจัดเก็บข้อมูลและกำกับดูแลตัวชี้วัดดังกล่าว ทั้งนี้การจัดเก็บข้อมูลรอบ 9 เดือนและรอบ 12 เดือนจะดำเนินการในเดือนมิถุนายน และเดือนกันยายน 2560

มติ รับทราบ ทั้งนี้เน้นย้ำให้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์และรายละเอียดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับวิทยาลัยชุมชนพังงา ประจำปีงบประมาณ 2560

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 5.1 เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559

ประธานมอบหมายให้ นายกฤษฎา หนูประเสริฐ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา เสนอที่ประชุมพิจารณาการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ทั้งนี้งานประกันคุณภาพได้ดำเนินการจัดทำโครงการจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดทำแผนการประกันคุณภาพ และโครงการอบรมความรู้การประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา โดยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการอบรมจำนวน 3 ข้อ คือ 1. ควรจัดอบรมให้แก่ นักศึกษาทุกคนในทุกสถานที่จัดการศึกษา 2. ควรจัดอบรมในวันเสาร์ - อาทิตย์ 3. ควรมีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ให้กรรมการผู้รับผิดชอบกำกับดูแลรายงานผลการพัฒนางานประกันคุณภาพเพื่อดำเนินการรายงานผลต่อสภาวิทยาลัยชุมชนพังงาต่อไป

มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามที่เสนอ

วาระที่ 5.2 เรื่อง การปรับพื้นฐานนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2560

ประธานมอบหมายให้นางสาวสุนิสา ประทีป ณ ถลาง เสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับพื้นฐานนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยการสอนปรับพื้นฐานจัดตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนดจำนวน 5 รายวิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาคอมพิวเตอร์ รวมทั้งสิ้น 102 ชั่วโมง อัตราค่าตอบแทนการสอนชั่วโมงละ 200 บาท ทั้งสถาบันวิทยาลัยชุมชน จัดสรรงบประมาณตามจำนวนชั่วโมง และให้รายงานจำนวนผู้เรียนปรับพื้นฐานในเดือนพฤษภาคม โดยการปรับพื้นฐานจัดในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2560

มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามที่เสนอ

วาระที่ 5.3 เรื่อง กำหนดการปฐมนิเทศ เลือกตั้งองค์การนักศึกษา และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

ประธานมอบหมายให้นายนินท์ รัตนอาภรณ์ รองผู้อำนวยการฯ เสนอที่ประชุมพิจารณากำหนดการปฐมนิเทศ เลือกตั้งองค์การนักศึกษา และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวใช้งบดำเนินงานในการจัดกิจกรรม และดำเนินการในรูปแบบค่ายการเรียนรู้ มีกำหนดการจัดกรรมในวันที่ 28 - 30 กรกฎาคม 2560

มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามที่เสนอ